



บันทึกข้อความ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 31

วันที่ 5 ก.ค. 2559

ที่ 14.31 น.

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง โทร.๐ ๓๕๓๐ ๙๑๐๔ Voip:10302

ที่ ศธ ๐๕๘๕.๐๔/ ๑๖๖๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรื้อหรือเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามหนังสือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ ศธ ๐๕๘๕.๑๐/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอรื้อหรือเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยขอรื้อข้อมูลการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการในด้านการเสนอเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินการสอนในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ขอแจ้งตามประเด็นที่หารือ ดังนี้

๑. ในกรณีที่อาจารย์สอนหลายวิชา เมื่อมีความประสงค์ที่จะเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ ให้อาจารย์พิจารณาเลือกรายวิชาที่สอนเพียงวิชาเดียว ซึ่งกำหนดว่า เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน นั้น ซึ่งมีคุณภาพดี ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ต้องเป็นรายวิชาที่ถูกบรรจุในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน มิได้ถูกยกเลิกออกจากหลักสูตร และใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

๒. ในกรณีแต่ละวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร คำสอนเฉพาะหน่วยที่อาจารย์ทำการสอน ในรายวิชานั้น ๆ แต่ในส่วนของคำอธิบายลักษณะรายวิชา การแบ่ง หน่วยเรียน จุดประสงค์การสอน ฯลฯ ขอให้เขียนให้ครบทุกหน่วยในรายวิชานั้น ๆ พร้อมแนบคำรับรองจาก อาจารย์ผู้สอนร่วม

๓. วิชาที่มีความประสงค์จะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีคุณภาพดีและใช้ ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย

(นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล